



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Đi thăm, đánh giá kết quả khảo nghiệm vụ xuân



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình nghiên cứu giống lúa của Thai Binh Seed Group.

Sáng ngày 11/5, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đi thăm, đánh giá kết quả khảo nghiệm vụ xuân năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed (Thai Binh Seed Group).

Vụ xuân năm 2019, Thai Binh Seed Group đã khảo nghiệm tại viện

nghiên cứu cây trồng của Công ty 679 giống lúa, ngô, rau màu các loại. Ngoài ra, Thai Binh Seed Group còn tiến hành khảo nghiệm sản xuất 13 giống triển vọng ở 28 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá khả năng thích ứng và chống chịu của giống ở nhiều vùng sinh thái, thời vụ khác nhau. Nhìn chung, các giống cây trồng qua quá trình lai tạo, chọn lọc và khảo nghiệm đều đạt kết quả tốt, nhiều giống cho năng suất, chất lượng cao.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Thai Binh Seed Group đã đạt được, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thai Binh Seed Group tiếp tục nghiên cứu những giống lúa phù hợp với nhu cầu thị trường, giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu để mang lại giá trị sản xuất cao cho người nông dân cũng như đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng hiện nay.

Seed Group sẽ ngày một phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để nghị Thai Binh Seed Group tiếp tục nghiên cứu những giống lúa phù hợp với nhu cầu thị trường, giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu để mang lại giá trị sản xuất cao cho người nông dân cũng như đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng hiện nay.

MAI THƯ

BÁO THÁI BÌNH

Đạt giải B cuộc thi báo chí về nông thôn mới năm 2018



Đồng chí Nguyễn Xuân Cường và đồng chí Thuận Hữu trao giải B cho các tác giả (phóng viên Minh Nguyệt - Báo Thái Bình, người thứ tư từ trái sang).

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức lễ công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của các chương trình mục tiêu quốc gia; trao giải cuộc thi báo chí về nông thôn mới và phát động cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN. Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức quốc tế cùng đồng đạo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Năm 2018 là năm thứ hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Xem tiếp trang 4)
ĐỨC DỪNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

364 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động; "Xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới gắn với bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường"... Qua đó đã xuất hiện nhiều công nhân viên chức lao động ưu tú, là nguồn để các công đoàn cơ sở giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. 3 năm qua đã có 364 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, vượt chỉ tiêu Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IX đề ra.

MINH NGUYỆT

TRAO QUÀ CHO CÔNG NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Công đoàn Công ty TNHH Poong Shin Vina vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019; tuyên dương đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2017 - 2018.



Công ty TNHH Poong Shin Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, hiện có trên 2.500 công nhân. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động, bảo đảm mọi quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Tháng công nhân năm 2019, Công đoàn Công ty tập trung vào các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, để xuất chủ sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho người lao động...

Tại lễ phát động, Công đoàn Công ty đã trao 75 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên xuất sắc, trong đó 50 suất quà của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, mỗi suất trị giá 450.000 đồng. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trao giấy khen cho 2 đoàn viên của Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm 2017 - 2018.

NGUYỄN CƯỜNG

QUỲNH PHỤ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM SẢN XUẤT VỤ XUÂN

UBND huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị đánh giá, trao đổi kinh nghiệm công tác chỉ đạo, diệt chuột bảo vệ sản xuất lúa vụ xuân năm 2019.



Vụ xuân năm 2019, các địa phương trong huyện đã xây dựng và triển khai để án sản xuất theo kế hoạch của huyện. Cơ quan chuyên môn làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo chính xác các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên đồng ruộng, điều tiết bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất. Ngành Nông nghiệp đã chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng nhiều mô hình trình diễn để nông dân tiếp thu và áp dụng có hiệu quả. Làm tốt việc cung ứng giống và vật tư nông nghiệp giúp nông dân yên tâm

(Xem tiếp trang 4)

TRINH CƯỜNG

HUNG HÀ

Phần đầu tỷ lệ tiêm phòng cho đàn lợn, đàn trâu, bò đạt 90% trở lên

Nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây lan, bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng, huyện Hưng Hà tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2019.

Theo đó, huyện chỉ đạo các địa phương xác định công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm. Việc tiêm phòng cần phải đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn, hiệu quả cao. Toàn huyện phần đầu tỷ lệ tiêm phòng 4 bệnh đỏ cho đàn lợn, bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn đực giống, lợn nái đạt 90% trở lên; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò, bệnh dại chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với năm 2018. Đối với đàn trâu, bò, chó, mèo, gia cầm, đàn lợn tại các địa phương đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi tổ chức cấp phát vắc-xin cho các hộ, các gia trại chăn nuôi con an toàn, chưa bị bệnh dịch để tự tiêm phòng dưới sự giám sát của thú y cơ sở. Thời gian tiêm phòng đại trà cho trâu, bò, chó, mèo và gia cầm từ ngày 5 - 20/5/2019; đàn lợn từ ngày 10 - 30/5/2019. Tiêm bổ sung từ tháng 6 - 9/2019.

NGỌC MAI

AN NINH

Tập trung phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân

Để bảo vệ 322ha lúa xuân trong giai đoạn làm đồng, trở bông, xã An Ninh (Tiền Hải) tích cực tuyên truyền đến nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn... Trong đó, HTX đã tổ chức mở rộng điểm bán thuốc cung ứng các loại thuốc theo khuyến cáo của ngành chuyên môn cho nông dân. Chỉ đạo nông dân thực hiện tốt phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, sâu đục thân, rầy các loại..., đặc biệt chú trọng đến bệnh đạo ôn khi thời tiết mưa, độ ẩm cao để phát sinh bệnh đạo ôn cổ bông trên diện rộng. Khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, nắm chắc diễn biến thời tiết, tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh để sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian phun phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả.

MẠNH THẮNG

Tiềm năng phát triển điện gió của Thái Bình

(Xem trang 2)



Ảnh minh họa

Lan tỏa các hoạt động chăm lo cho người lao động

(Xem trang 3)